



HƯỚNG TỚI BHYT TOÀN DÂN

“Đóng góp khi lành, để dành khi ốm”

Bỏ ra vài trăm nghìn đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), bù lại mọi người sẽ yên tâm bởi nếu chẳng may bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật đã có quỹ BHYT giúp chi trả viện phí. Thực tế ở Thái Bình, có người đã được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh hàng tỷ đồng.

BHYT là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm mang lại công bằng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện, mọi người dân có quyền và trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Không chỉ “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”, việc tham gia BHYT còn mang ý nghĩa nhân văn, sẻ chia sâu sắc, bởi nhiều người khỏe đóng góp để giúp cho người không may gặp rủi ro, tai nạn, ốm đau bệnh tật, đặc biệt là những người bệnh nghèo, bệnh trọng, số tiền chi phí khám chữa bệnh cao.



Lấy máu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo bác sĩ Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế: Quỹ BHYT chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men, giường bệnh... cho người có thể khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo đúng tuyến. Hiện nay, giá dịch vụ y tế đã được điều chỉnh theo hướng tăng đúng, tính đủ. Giá các dịch vụ khám chữa bệnh đối với người không có thẻ BHYT cũng đã thực hiện tính bằng giá

khám chữa bệnh của người có BHYT. Nếu chẳng may bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật thì số tiền phải chi trả khám chữa bệnh cũng là một khoản chi lớn, là gánh nặng với nhiều gia đình, đặc biệt là đối với những hộ có thu nhập thấp. Nhiều người bệnh do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có thẻ BHYT, thậm chí đã không thể chữa bệnh vì không có tiền chi trả viện phí. Vì vậy, tham gia BHYT là cần thiết

và là cách tốt nhất để mọi người yên tâm, bớt gánh nặng phòng khi rủi ro, ốm đau. Đây cũng là cách thiết thực, hiệu quả để mọi người chia sẻ với nhau, người khỏe mạnh giúp người ốm đau bệnh tật vượt qua khó khăn, thoát nguy cơ đói nghèo do phải tự chi trả kinh phí khám chữa bệnh.

Ngoài ra, tham gia BHYT, khi đi khám chữa bệnh, người có thẻ còn được hưởng rất nhiều quyền lợi thiết thực, trong đó quyền lợi nổi bật là đóng ít, hưởng nhiều. Với số tiền mua BHYT hơn 600.000 triệu đồng. Điển hình nhất của người có thẻ BHYT được quỹ BHYT chi trả số chi phí khám chữa bệnh cao là anh Phạm Tiến Đạt, đối tượng bảo trợ xã hội xã Thái Học (Thái Thụy), điều trị bệnh thiếu yếu tố VIII di truyền 10 đợt tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, được quỹ BHYT chi trả 2.205.698.743 đồng, cao nhất năm 2017.

BHYT đã phát huy giá trị và ý nghĩa khi bảo đảm quyền lợi “hưởng nhiều” bởi được quỹ BHYT chi trả số chi phí khám chữa bệnh lớn.

Theo ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tính riêng năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả chi phí khám chữa bệnh cho trên 2,5 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú với tổng chi phí 1.796 tỷ đồng. Rất nhiều người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh đã được hưởng quyền lợi đóng ít, hưởng nhiều. Cụ thể, trong năm 2017 có 1.660 bệnh nhân điều trị nội trú có chi phí khám chữa bệnh lớn từ 50 triệu đồng trở lên. Trong số đó có 40 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh trên 200 triệu đồng; 226 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh từ 100 đến 200 triệu đồng. Điển hình nhất của người có thẻ BHYT được quỹ BHYT chi trả số chi phí khám chữa bệnh cao là anh Phạm Tiến Đạt, đối tượng bảo trợ xã hội xã Thái Học (Thái Thụy), điều trị bệnh thiếu yếu tố VIII di truyền 10 đợt tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, được quỹ BHYT chi trả 2.205.698.743 đồng, cao nhất năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Giảng, cán bộ hưu thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, được quỹ BHYT chi trả cao thứ hai là 621.171.680 đồng. Ông Vũ Văn Cường, xã Thái Thành, huyện Thái Thụy điều trị bệnh thoái hóa khớp gối tại Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, được quỹ BHYT chi trả cao thứ ba là 523.560.888 đồng... Tính theo mệnh giá mua BHYT trung bình hiện nay, với số tiền chi trả khám chữa bệnh này, nếu như một cá nhân đóng tiền mua BHYT hàng năm thì phải đóng từ 745 năm đến 3.142 năm mới đủ chi trả cho chi phí điều trị trên.

Với ý nghĩa nhân đạo và chia sẻ cộng đồng sâu sắc đó, BHYT toàn dân là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu nhằm bảo đảm an sinh xã hội, được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, luôn đề cao, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tại Thái Bình, với sự nỗ lực vào cuộc của ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Y tế và các cấp, các ngành cùng các tầng lớp nhân dân, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh mỗi năm một tăng, đến nay đã đạt trên 86% dân số toàn tỉnh. Để hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, mỗi người hãy nêu cao ý thức và trách nhiệm tham gia BHYT đầy đủ, đúng quy định. Đồng thời, cần biết cách tự phòng bệnh, đi khám bệnh, sử dụng dịch vụ y tế khi cần thiết, bảo đảm phát huy vai trò thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả của tấm thẻ BHYT.

HÀ DUNG

► Đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục vắc-xin mua theo phương thức đặt hàng

(chinhphu.vn) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương mua vắc-xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, thống nhất đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục các vắc-xin được mua theo phương thức đặt hàng theo đúng quy định của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/3/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan điều chỉnh giá vắc-xin mua theo hình thức đặt hàng phù hợp với khả năng ngân sách và các quy định của chương trình mục tiêu y tế - dân số.

Các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động và có ý kiến chính thức về đề xuất bổ sung vắc-xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích khi trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc mua các loại vắc-xin sử dụng trong tiêm chủng và phòng, chống dịch các đợt tiếp theo thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 lộ trình sắp xếp cơ phần hóa các công ty, đơn vị sự nghiệp sản xuất vắc-xin thuộc Bộ Y tế; chủ trì phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sản xuất vắc-xin đa giá quy mô công nghiệp; chủ động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

► Tăng cường mối liên kết thư viện toàn cầu

(qndn.vn) Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn quốc tế các hội và cơ quan thư viện (IFLA) vừa tổ chức hội thảo: “Tầm nhìn toàn cầu khu vực châu Á - châu Đại Dương”.

Dự án tầm nhìn toàn cầu là một dự án lớn của IFLA, thu hút sự tham gia của một đội ngũ cán bộ thư viện từ 213 quốc gia và khu vực trên thế giới. Hội thảo lần này được Việt Nam đăng cai tổ chức, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu dự án để: tăng cường mối quan hệ trong lĩnh vực thư viện; giúp xác định các thách thức và cơ hội trong tương lai, các hoạt động ưu tiên để đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng trong xã hội; cùng nhau đóng góp xây dựng ngành, tạo nên sức mạnh và sự thống nhất hành động để trao quyền cho một xã hội được phổ biến thông tin và có sự tham gia của đồng dân chúng.

► Công bố báo cáo toàn cầu của UNESCO về văn hóa

(qndn.vn) Tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức lễ công bố báo cáo toàn cầu của UNESCO năm 2018 “Tái định hình các chính sách văn hóa: Thúc đẩy sáng tạo và sự phát triển”.

Báo cáo toàn cầu của UNESCO là công cụ giám sát việc thực hiện Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Đây là báo cáo lần thứ hai, ghi nhận các kết quả đã đạt được trong việc thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, chia sẻ bài học kinh nghiệm và những thực hành tốt của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như phân tích những khó khăn, thách thức vẫn còn tồn tại kể từ khi báo cáo lần đầu tiên được công bố vào năm 2015. Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội chia sẻ tại lễ công bố: “Tôi hy vọng rằng các phân tích trong báo cáo toàn cầu sẽ đưa lại cho Việt Nam một cơ hội để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và hướng tới một tầm nhìn xa hơn cho các ngành công nghiệp văn hóa vốn rất giàu tiềm năng”.

HOÀNG LANH

Hội tụ những người đam mê chèo

Liên hoan chèo không chuyên diễn ra tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh vào ngày 16/5 vừa qua đã thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Sự trở lại của liên hoan chèo được ví như “con mua trên ruộng cạn” bởi đã từ lâu ít có sân diễn để những nghệ sĩ không chuyên thể hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Ông Lê Tiến Lương, Giám đốc Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh cho biết: Để liên hoan chèo không chuyên được đông đảo người dân biết đến và tham gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng kế hoạch gửi các huyện, thành phố đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do có sự chuẩn bị, phối hợp tuyên truyền sớm nên số lượng người tham gia liên hoan đông với gần 200 diễn viên, nhạc công và những diễn viên không chuyên của đội văn nghệ, câu lạc bộ chèo xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố của 8 huyện, thành phố. Các tiết mục tại liên hoan không chuyên được dàn dựng công phu, chặt chẽ, mang đặc trưng của chiếu chèo sân đình



Tiết mục của đơn vị Đông Hưng.

và đã bảo đảm đúng yêu cầu của ban tổ chức về nội dung, hình thức, đối tượng và thời lượng tham gia. Số lượng diễn viên, nhạc công phù hợp theo chương trình của mỗi đội.

32 tiết mục, trong đó có 23 tiết mục trích đoạn và làn điệu chèo cổ tại liên

hoan đã mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa. Các tiết mục đã tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa truyền thống của dân tộc, gương người tốt, việc tốt, phê phán những thói hư, tật xấu... Các diễn

viên đã sử dụng nhiều làn điệu đặc trưng của chèo như đào liễu, xẩm xoan, đồ đưa... để thể hiện tác phẩm của mình.

Bên cạnh các trích đoạn, làn điệu chèo cổ giúp bảo lưu giá trị nghệ thuật truyền thống thì các đơn vị cũng đã dàn dựng

hoạt cảnh, lời mới mang hơi thở của thời đại làm lay động trái tim người xem, tiêu biểu như các tiết mục: Cầm giá, Lý trưởng mẹ đốp (thành phố Thái Bình); Vợ chồng ông chài (Đông Hưng); Nhớ mãi Trường Sơn (Thái Thụy)... Cùng với sự tham gia của nhiều thể loại, liên hoan còn ghi nhận vai trò của các tác giả, đạo diễn sân khấu, âm nhạc và nhạc công. Bằng niềm đam mê nghệ thuật, họ đã “rút ruột nhà to”, tạo nên các tác phẩm đặc sắc, góp phần mang đến thành công của liên hoan.

Chi Nguyễn Thị Quyên đến từ Quỳnh Phụ chia sẻ: Để tham dự liên hoan, các thành viên trong đội phải luyện tập trước khi dự thì 20 ngày và tranh thủ thời gian luyện tập buổi tối bởi ban ngày nhiều người còn bận đi làm. Bản thân tôi là người yêu thích dân ca và nghệ thuật chèo từ bé song nhiều năm không được đứng trên sân khấu biểu diễn. Vì thế, khi được tham dự liên hoan, tôi như được sống lại với niềm đam mê của mình, được thỏa sức thể hiện những làn điệu chèo bay bổng. Liên hoan chèo không chuyên không chỉ là cơ hội để các thành

viên thể hiện khả năng diễn xuất của mình mà còn là dịp để các diễn viên không chuyên học hỏi, giao lưu kinh nghiệm từ các đơn vị bạn.

Bà Bùi Thị Hưng, thành phố Thái Bình là một trong những khán giả có mặt từ rất sớm để theo dõi liên hoan.

Bà chia sẻ: Liên hoan năm nay thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Chỉ riêng tiết mục biểu diễn của đội biểu diễn có cả cụ 80 tuổi, lứa tuổi 60, từ 20 - 30 tuổi và học sinh dưới 10 tuổi. Điều này cho thấy có sự tiếp nối giữa các thế hệ với loại hình nghệ thuật truyền thống. Cách thể hiện hóm hỉnh nhưng không kém phần sâu sắc của các diễn viên đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc. Không chuyên mà các diễn viên biểu diễn như chuyên nghiệp.

Liên hoan chèo không chuyên năm 2018 khép lại đã mở ra hướng phát triển cho hoạt động sân khấu cơ sở. Quan tâm, tạo điều kiện để các nghệ sĩ không chuyên có cơ hội được thể hiện, học hỏi, giao lưu qua đó nâng giá trị, phát triển nghệ thuật truyền thống trong nhân dân là điều cần thiết.

Bông hoa đẹp của giáo dục mầm non

26 năm gắn bó với bậc học mầm non, cô giáo Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Xuân (Thái Thụy) không ngừng học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đến thăm Trường Mầm non Thụy Xuân, tham dự một tiết dạy của cô Oanh, chúng tôi thấy rõ sự yêu nghề, tâm huyết yêu thương cô dành cho con trẻ. Mặc dù làm công tác quản lý nhiều năm song một tuần cô vẫn hai buổi lên lớp. Với giọng nói truyền cảm, cách kể chuyện, tiết kể chuyện của cô với các bạn nhỏ thật sinh động, hấp dẫn. Chia sẻ về cái duyên của mình đến với nghề, cô Oanh cho biết, đó là một sự tình cờ, ngẫu nhiên song trên hết xuất phát từ tấm lòng yêu thương con trẻ. Công tác tại Trường Mầm non Thụy Hải (Thái Thụy) từ năm

1992, cô Oanh có 13 năm trực tiếp nuôi dạy các cháu nhỏ. Với khả năng chuyên môn vững và nỗ lực trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ, năm 2006 cô được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Hải. Cô cùng Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn cụ thể, sát thực tế. Tổ chức triển khai kế hoạch chi tiết theo từng tháng, từng tuần; đồng thời, tích cực đổi mới, chỉ đạo sát sao các tổ, khối thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ vậy, chất lượng các nhóm lớp trong những năm học trước và năm học 2016 - 2017 của Trường

Mầm non Thụy Hải khá đồng đều với 100% các lớp xếp loại chất lượng tốt; 100% các nhóm lớp có tỷ lệ chuyên cần đạt 98 - 100%. Bên cạnh đó, cô cùng Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác trang trí lớp học thường xuyên theo chủ đề; hàng tháng tổ chức chuyên đề cấp trường theo các lĩnh vực trong chương trình giáo dục mầm non mới; khuyến khích giáo viên ứng dụng hình ảnh công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng toàn diện, đạt thành tích cao trong các hội thi, hội giảng và phong trào thi đua. Trong cuộc thi giáo

viên dạy giỏi năm học 2016 - 2017, Trường Mầm non Thụy Hải xếp thứ nhất cụm; thi bài giảng E-Learning xếp nhất cụm (có 2 sản phẩm đạt giải nhất huyện và 1 sản phẩm đạt cấp bộ); thi tự làm sáng tạo cũng xếp thứ nhất của cụm. Đặc biệt năm học 2016 - 2017, cô đã triển khai và áp dụng sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với toán tại Trường Mầm non Thụy Hải” đạt hiệu quả cao. Cô nhận có tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp cụm xếp thứ nhất. Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn, cô cùng Công đoàn nhà trường tham gia triển truyền và phối hợp

chuyên môn làm tốt công tác xã hội hóa, huy động được số tiền và hiện vật trị giá 88,6 triệu đồng cải tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời cho trẻ. Năm học 2016 - 2017, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và chiến sĩ thi đua cơ sở. Mỗi đây, cô vinh dự là một trong những cá nhân điển hình của huyện Thái Thụy được biểu dương trong việc học tập và làm theo gương Bác.

Tuy nhiên, với cô Oanh, phần thưởng quan trọng nhất không phải là những tấm bằng khen hay danh hiệu thi đua mà là sự phát triển của ngôi trường nơi mình đang công hiến. Chính vì vậy, khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Xuân năm 2018, cô nhanh chóng bắt tay vào công việc quản lý với mục tiêu đem lại môi trường giáo dục hoàn thiện nhất cho các cháu học sinh nơi đây. Xác định cơ sở vật

chất và đội ngũ giáo viên là hai yếu tố quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cô đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của trường bảo đảm phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ ở điều kiện tốt nhất. Kết quả, trường được trang bị 155 ghế ngồi mới; nhiều cây xanh được trồng trong khuôn viên tạo không gian xanh cho các bé. Để xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng, cô đến dự giờ, đánh giá thực chất và có kế hoạch giáo dục từng giáo viên. Cô Đào Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Thụy Xuân cho biết: Mặc dù mới chuyển công tác về trường song cô Oanh đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục. Cô luôn khiêm tốn với đồng nghiệp, tận tình chỉ bảo những cô giáo mới vào nghề. Với nỗ lực của cô Oanh và tập

thể giáo viên nơi đây, chất lượng giáo dục toàn diện của Trường Mầm non Thụy Xuân có những chuyển biến tích cực. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, với năng lực và tâm huyết của

minh, cô Oanh sẽ tiếp tục đưa Trường Mầm non Thụy Xuân trở thành điểm sáng bậc học mầm non của huyện Thái Thụy.

ĐÀO QUYN



Mặc dù làm công tác quản lý song hàng ngày cô giáo Oanh vẫn thường xuyên gắn gũi, tận tình chăm sóc trẻ.